



## บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๒๐๖๗

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิตติการกุล)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)/ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)/ประธานที่ประชุม Dean Forum/เลขานุการคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่ที่ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาระเบียบฯ ว่าด้วยการสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน เพื่อพัฒนางานด้านวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ได้มีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดำเนินการจัดทำร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย (Talent Mobility) ให้แล้วเสร็จ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่มีความครอบคลุมทุกด้าน และให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นั้น

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. .... โดยงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับ “ร่าง” ประกาศฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลกับระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการสนับสนุนอาจารย์ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ (Talent Mobility) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ดังกล่าว และให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) กำหนดเกณฑ์หรือองค์ประกอบในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม และให้เสนอคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย เพื่อตรวจสอบก่อนเสนอประธานฯ ลงนามประกาศใช้ต่อไป

๒. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า การดำเนินการตามประกาศข้างต้น ไม่ควรมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือแอบแฝง และไม่ควรมีผลกระทบต่อการศึกษาหรือการเรียนการสอน ซึ่งควรมีการวิเคราะห์งาน เงิน คน ให้ถี่ถ้วน

คณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศ ดังกล่าวแล้วเห็นว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐแล้ว การพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานภายนอกควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด และควรคำนึงถึงความเหมาะสมของการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกสายงานด้วย ที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการว่าสมควรออกประกาศใช้บังคับหรือไม่ อย่างไร ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยของบุคลากร ต้องกำหนดหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ชัดเจน ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม การดำเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และควรศึกษารายละเอียดจากมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาให้รอบคอบ

สำหรับประกาศ ดังกล่าว หากใช้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาหรือการเรียนการสอน เนื่องจากมีบุคลากรจำนวนน้อย ดังนั้น ควรพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป หรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยหลักการที่จะออกประกาศ ตามที่เสนอ และมอบหมายให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล)หารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคาภิจ) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ผู้แทนจากที่ประชุม Dean Forum ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองแผนงาน และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ โดยนำข้อเสนอแนะ

จากที่ประชุมไปพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดใน “ร่าง” ประกาศ ให้ละเอียด  
รอบคอบ และเสนอคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย พิจารณา  
ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ลงนามประกาศใช้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กข

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ